

คำนำ

ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย วิกฤตภัยและดินถล่ม อันเนื่องมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา มีความมุ่งหมายเพื่อให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมได้ การศึกษาในครั้งนี้ได้รวบรวมสภาพปัญหา ความคิดเห็นจากคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2553 ทำการวิเคราะห์และสรุปผลการบริหารจัดการน้ำท่วม การประสานงานกันของทุกภาคส่วน การแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำท่วมในอนาคต รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมผ่านการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมมนา อันจะเป็นขบวนการเริ่มต้นที่จะนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ขอขอบคุณประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาซึ่งทำให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ คุณงามความดีและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยนี้ ขอมอบให้แก่ ศ.ดร.สุภัทธ์ วงศ์วิเศษสมใจ ผู้เป็นอาจารย์และเป็นที่เคารพรักของคณะวิจัย